

โครงการความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(Energy and Environment Partnership with the Mekong Region - EEP Mekong)

ระยะที่ 2 (2557-2561)

โครงการความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ EEP Mekong เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์ (Ministry for Foreign Affairs of Finland) ได้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ในกลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว โครงการ EEP ยังดำเนินการที่ภูมิภาคแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก ภูมิภาค Andean ภูมิภาคอเมริกากลาง และที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว

EEP Mekong ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์และกองทุนการพัฒนาแห่งนอร์ดิก (Nordic Development Fund) ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในระยะแรก (Phase I) เป็นเงิน 7.9 ล้านยูโร มีโครงการที่ดำเนินการแล้วในภูมิภาคแม่น้ำโขง 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สปป. ลาวและเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 39 โครงการและมีหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาโครงการมากกว่า 75 หน่วยงาน จากทั้งบริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ

สำนักงานประสานงานโครงการของ EEP Mekong ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนรวม 4 ครั้ง ได้รับข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 432 โครงการได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการรวม 39 โครงการ สำหรับการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ 7 โครงการ โดยจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 งานของ EEP Mekong ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 50,000 ราย และมีการขยายผลเพื่อต่อยอดเนื้องานหลังโครงการสิ้นสุดอีกจำนวน 13 โครงการ

EEP Mekong ระยะที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ เป็นเงิน 9.1 ล้านยูโร โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลฟินแลนด์เพื่อบรรเทาความยากจน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นจริง

วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงพลังงานได้อย่างมั่นใจ ยั่งยืนและในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

EEP Mekong จะบูรณาการ Result-based Financing (RBF) และ Human Right-based Approach (HRBA) ไว้ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Calls for Proposal)

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จะจัดให้มีขึ้น 2 ครั้ง โดยจะเน้นหนักไปยังความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ องค์กรไม่แสวงผลกำไร สมาคมธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ ในฐานะของหน่วยงานพันธมิตร สำหรับกิจกรรมด้านพลังงานสะอาดที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนนั้นจะต้องกำหนดการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืนที่จะขยายผลและต่อยอดได้ไว้ในแผนธุรกิจภายใต้กิจกรรมนั้นๆ ด้วย



2. Result-base Financing (RBF)

ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องแสดงไว้ในข้อเสนอของโครงการให้ชัดเจนว่า การสนับสนุนของ EEP Mekong จะนำไปสู่การพัฒนาตลาดด้านพลังงานสะอาดได้อย่างไร EEP Mekong จะให้การสนับสนุนผ่านกลไก RBF โดยจะเสนอสิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่โครงการหลังจากที่ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นระยะๆ ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

3. Human Rights-based Approach (HRBA)

EEP Mekong ได้บูรณาการหลักการของ HRBA และวัตถุประสงค์สำคัญต่างๆ ไว้ในแผนกิจกรรมและการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงประเด็นสำคัญๆ เช่น การมีส่วนร่วม การให้อำนาจ การไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความเท่าเทียมทางเพศ และความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลด้านผลกระทบและการตรวจประเมิน

องค์ประกอบหลักของ EEP Mekong

1. การระดมทรัพยากรทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเพื่อหาแนวทางดำเนินการให้ชุมชนห่างไกลสามารถเข้าถึงพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืนและในราคาที่สามารถจ่ายได้
2. การสนับสนุนให้ชุมชนห่างไกลเข้าถึงพลังงานทางเลือก
3. การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาค

โครงสร้างองค์กร

1. EEP Mekong ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงต่างๆ ในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม ซึ่ง

รับผิดชอบดูแลเรื่องพลังงานสะอาด ทั้งนี้ ผู้แทนจากกระทรวงดังกล่าว จะถูกเสนอชื่อให้เขาเป็นคณะกรรมการโครงการ EEP Mekong โดยคณะกรรมการจะประชุมปีละ 2 ครั้งเพื่อให้แนวทางการทำงาน และพิจารณางานที่สำคัญ ในระหว่างการดำเนินโครงการ สำหรับกองประสานงานระดับภูมิภาค (Regional Coordination Unit) ของ EEP Mekong ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว จะดูแลเรื่องการจัดทำแผนงาน ดำเนินงาน และประสานงานกับประเทศสมาชิก

2. จะมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในวงกว้าง ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และเจ้าของโครงการมีงบประมาณเพียงพอส่วนหนึ่งสำหรับทำโครงการ

3. แต่ละประเทศ จะมีผู้ประสานงานระดับประเทศซึ่งทำงานใกล้ชิดกับกองประสานงานระดับภูมิภาค และสนับสนุนการเปิดรับข้อเสนอโครงการในประเทศของตน นอกจากนั้นแล้ว ยังรับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ EEP ระยะที่ 1

จำนวนประเทศที่เข้าร่วม	4
งบประมาณ	7.9 ล้านดอลลาร์
จำนวนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	2
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมตลอดโครงการ	75
จำนวนข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา	432
จำนวนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน	39
จำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์	54,768
จำนวนโครงการที่สามารถขยายและพัฒนาต่อได้	13
จำนวนโครงการที่สามารถหาเงินทุนเพิ่ม	1

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

www.eepmekong.org

หรือติดต่อ Email: info@eepmekong.org

กองประสานงานระดับภูมิภาค EEP Mekong

ที่ตั้ง: ชั้น 6 สถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ เวียงจันทน์ สปป. ลาว .

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: ตู้ปณ. 4400 เวียงจันทน์ สปป. ลาว

